



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๐ มูลค่าข่าว ๘๐,๔๑๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวสอนภาษาไทยตร.มัลดีฟส์เม.ย.นี้

● **ดร.วิชูกร ทองหล่อ** หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มศว ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ให้ทำการสอนภาษาไทยแก่ตำรวจและกลุ่มคนที่ทำงานด้านการสอบสวนสืบสวน ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เนื่องจากคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว หรือทำงานที่หมู่เกาะมัลดีฟส์ มักจะทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจ บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่ทำงานบนหมู่เกาะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เวลาตำรวจจะสืบสวนสอบสวนก็จะเกิดปัญหาด้านการสื่อสารอย่างมาก

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีคำขอร้องจากรัฐบาลมัลดีฟส์มาถึงรัฐบาลไทย ระบุว่า เวลาคนไทยทำผิดกฎหมายที่มัลดีฟส์ สื่อสารกันไม่เข้าใจทางรัฐบาลมัลดีฟส์ต้องการให้ความเป็นธรรมและอยากช่วยเหลือคนไทย จึงได้ให้ มศว เดินทางไปสอนตำรวจและผู้ทำงานด้านกฎหมายที่นั่น แต่ มศว เดินทางไปไม่ได้เพราะการเรียน

การสอนในมหาวิทยาลัยตลอดถึงงานอื่นๆ ไม่สามารถทำให้อาจารย์ในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เดินทางไปไหนได้

อย่างไรก็ตาม ถ้าให้ตำรวจและกลุ่มที่ทำงานด้านกฎหมายของมัลดีฟส์เดินทางมาเรียนภาษาไทย เป็นเวลา 3 เดือน สามารถทำได้ การเรียนภาษาจำเป็นต้องใช้เวลา อีกทั้ง มศว ไม่ได้สร้างหลักสูตรแกนกลางที่เรียนเหมือนกันทุกคน แต่ออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติในลักษณะเฉพาะบุคคล ตามลักษณะของผู้เรียน จะเริ่มโครงการนี้ในช่วงเดือนเมษายน 2558

ทั้งนี้ การสอนภาษาไทยให้ตำรวจของมัลดีฟส์นี้ ต้องวิเคราะห์ว่าภาษาที่ใช้มันติดต่อกับใครแล้วถึงจะเริ่มสร้างแบบเรียนขึ้นมาใหม่เพื่อให้ใช้ได้จริง และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนทางภาษาไทยแบบจริงจัง อีกทั้ง มศว เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ดำเนินการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ดำเนินการสอนมากกว่า 10 ปีแล้ว จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม กัมพูชา ทำให้กระทรวงการต่างประเทศไว้วางใจหลักสูตร มศว อย่างมาก

